
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3 /2563  ครั้งที่ 1 

วันที่   11   สิงหาคม    2563   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 

  ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสะเปญ  ทองสุขโข ประธานสภาเทศบาล สะเปญ  ทองสุขโข 
2. นายหนูพิน  พลดอน รองประธานสภา หนูพิน  พลดอน 
3 นายบรรเลง  ภูทัด เลขานุการสภา บรรเลง  ภูทัด 
4 นายเด็ด   จันทะปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เด็ด   จันทะปัญญา 
5 นางวันเพ็ญ   แก่นท้าว สมาชิกสภาเทศบาล วันเพ็ญ   แก่นท้าว 
6 นางจิตรา  ศรีสร้างคอม สมาชิกสภาเทศบาล จิตรา  ศรีสร้างคอม 
7 นายชัยวัฒน์  เประกันยา สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน์  เประกันยา 
8 นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี  โพธิ์ทิพย์ 
9 นายสมศักดิ์  ดวงภักดี สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์  ดวงภักดี 

10 นายวันชัย  หล้าคอม สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย  หล้าคอม 
11 นายประสิทธิ์   ธรรมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธิ์   ธรรมฤทธิ์ 

 
      ผู้ไม่มาประชุม 

1. ไม่มี 

     ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายทองจันทร์   ฆ้องแก้ว ผช.ผญบ.ม.6 ทองจันทร์   ฆ้องแก้ว 
2 นายสุวิทย์  บุญญะรัง ประธานประชาคม ม.1 สุวิทย์  บุญญะรัง 
3 นายบุญ   มารักษา ประธานประชาคม ม.8 บุญ   มารักษา 
4 นายภูธร  พระธาน ี ประธานประชาคม ม.5 ภูธร  พระธาน ี
5 นางสุบัน   ลาขันธ์ ครู ร.ร.โคกโพธิ์วิทยา สุบัน   ลาขันธ ์
6 นายภิชานนท์  แซ่อ้ึง ประธานประชาคม ม.6 ภิชานนท์  แซ่อ้ึง 
7 นายรังษี  ขิระทาน ที่ปรึกษานายก รังษี ขิระทาน 
8 นายชัยสิทธิ์   ประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี ชัยสิทธิ์   ประสิทธิ์ 
9 นายศรีจันทร์  อุตราช เลขานุการ นายก ศรีจันทร์  อุตราช 

10 นางชนิตา สอนบุญมี ปลัด ทต. ชนิตา สอนบุญมี 
11 นายอุบล   กิคอม รองปลัด อุบล   กิคอม 
12 นางสาวอุไลวรรณ ศรีอัคราช ผอ.กองคลัง อุไลวรรณ ศรีอัคราช 
13 นายแสงทอง  ไชยหงษา ก านันต าบลบ้านโคก แสงทอง  ไชยหงษา 
14 นายวิเชียร  รัตนะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 วิเชียร  รัตนะ 
15 นายบุญชัย  ฝ้ายขาว ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บุญชัย  ฝ้ายขาว 
16 นางจีราพร  โพธิ์พรม ครู ร.ร.บ้านดอนเดื่อ จีราพร  โพธิ์พรม 
17 นายสมควร  โพธิ์ทิพย์ ผอ.ร.ร.บ้านาน้ าชุ่ม สมควร  โพธิ์ทิพย์ 
18 นายทองคูณ  แสนเทพ รองนายก ทต. ทองคูณ  แสนเทพ 

 

19 น.ส.ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร์ จพง.ธุรการ ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร์ 
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20 นางสาวศิริรัตน์  คูณวรรณ ผู้ช่วยธุรการกองช่าง ศิริรัตน์  คูณวรรณ 
21 นายบัญชา  ยิ่งยวด นายช่างเขียนแบบ บัญชา  ยิ่งยวด 
22 นางสาวสุชาดา  วิลัยธรรม หัวหน้าส านักปลัด สุชาดา  วิลัยธรรม 
23 นายอาคม อธิราช ประธานประชาคม ม.9 อาคม อธิราช 
24 นายวัชรพล  แพนอินทร์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า วัชรพล  แพนอินทร์ 
25 นางสาวพัชรินทร์ นายกชน ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บ พัชรินทร์ นายกชน 
26 นายเฉลิมวุธ  ราชไมตรี นิติกร เฉลิมวุธ  ราชไมตรี 
27 นางสาวนิภาพร  ธาตค าภู นวก.การเงินและบัญชี นิภาพร  ธาตค าภู 
28 นายสุระศักดิ์  ธีระสาร ผอ.กองช่าง สุระศักดิ์  ธีระสาร 
29 นายศุภชัย  ไชยหงษา ผช.จพง.พัสดุ ศุภชัย  ไชยหงษา 
30 นางสาวประณัยยา  เรืองเพ็ญ จพง.ธุรการ ประณัยยา  เรืองเพ็ญ 
31 นายวันชัย  แก้วอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ วันชัย  แก้วอินทร์ 
32 นางสาวอรทัย  โสพุฒอ่อน นักพัฒนาชุมชน อรทัย  โสพุฒอ่อน 
33 นางระวีวรรณ  เหลาธรรม ผช.นักวิเคราะห์ฯ ระวีวรรณ  เหลาธรรม 
34 นางสาวณัฐธินี  กาญจนะ นักวิชาการเกษตร ณัฐธินี  กาญจนะ 
35 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  หาญดี จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ชัยวัฒน์  หาญด ี
36 นายภัทรพล  ศรีสร้างคอม ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ภัทรพล  ศรีสร้างคอม 

 

   -เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.   
 

นายสะเปญ ทองสุขโข  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ อ่านระเบียบวาระการประชุมสมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ   ประจ าปี 2563 พร้อมรายงานจ านวนสมาชิกสภาฯที่เข้าร่วมประชุมมีจ านวน 11 คน 

เมื่อองค์ประชุมครบ พร้อมเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายสะเปญ  ทองสุขโข  1. ในวันที่ 13 สิงหาคม ทางเทศบาลได้จัดท าโครงการพยุงไทยถวายองค์พระบรมราช 
ประธานสภา   ชนนีพันปีหลวง ประจ าปี 2563 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพ่ือเฉลิมพระ 
    เกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา  
    2.วันนี้ก็ขอบคุณผู้ที่มาประชุมที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสภาในวันนี้เพื่อให้การ 
    ขับเคลื่อนการพัฒนาต าบลเราร่วมกันไป 
    3.ช่วงนี้ฤดูกาลเข้าสู่หน้าฝนแต่สภาพปีนี้แห้งแล้ง ถนนเส้นที่ยังไม่ซ่อมแซมก็หลายสาย  
    ฝากให้ สมาชิกสภาในพ้ืนที่ได้พิจารณาในบทบาทหน้าที่ของท่านด้วยครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 
นายสะเปญ  ทองสุขโข  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบรรเลง  ภูทัด  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ด าเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  
เลขานุการสภาฯ   ประจ าปี  2563 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2563  สรุปรายงานการประชุม 
    ที่ผ่านมา ได้สรุปเป็นวาระๆ  ทั้งนี้ในการตรวจสอบรายงานการประชุม 

คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และได้ด าเนินการ 
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องตามการด าเนินการ 
ประชุมดังกล่าวทุกประการ ครับ 
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นายสะเปญ  ทองสุขโข  ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ   เชิญครับ  

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์  1.ชื่อนายประสิทธิ์ เพิ่มทัณฑฆาตครับ 
สมาชิกสภา เขต 1  2.ต าแหน่งครู ของนางสุบัน ลาขันธ์ ให้เพิ่มชื่อโรงเรียนเข้าไปด้วยว่าครูโรงเรียนอะไร 

นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่หากไม่มี ผมขอมติ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุม ครับ 

 
มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯ รับรอง จ านวน      ๑0      เสียง  
    - ไม่รับรอง     จ านวน        -        เสียง 
    - งดออกเสียง   จ านวน        1       เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
              3.1  การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
 

                -   วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ   
นายสะเปญ ทองสุขโข  ขอเชิญผู้บริหารแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เชิญครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก บัดนี้ ถึงเวลาที่ 
นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโคก  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น    
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโคก  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบ  ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ   ในปีงบประมาณ  ๒๕64 ดังต่อไปนี้  

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 37,359,993.22 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 16,855,597.49 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,011,741.60 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 144,400.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 13 โครงการ รวม 812,146.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 38,408,829.61 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร  จ านวน 29,781.40   บาท บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 124,309.00 บาท บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 162,693.52 บาท บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน 0.00   บาท บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 22,100.00 บาท บาท 
   หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 0.00    บาท บาท 
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   หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 15,790,750.69 บาท บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 22,279,195.00 บาท บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 55,528.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 27,937,404.17 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 9,517,892.65   บาท บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 11,166,467.00 บาท บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,817,754.52   บาท บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,085,150.00   บาท บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00  บาท บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,350,140.00 บาท บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 55,528.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,602,500.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท  

  

เทศบาลต าบลบ้านโคก 
อ าเภอสร้างคอม    จังหวัดอุดรธาน ี

2.1 รายรับ    
รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
รายได้จัดเก็บเอง       
    หมวดภาษีอากร 195,196.53 79,000.00 324,086.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

326,580.10 130,495.00 642,792.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 326,580.10 120,000.00 296,676.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,310.00 15,000.00 24,361.00 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 802,700.84 344,495.00 1,287,915.00 
รายไดท้ี่รัฐบาลเกบ็แลว้จดัสรรให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หมวดภาษีจัดสรร 20,316,638.48 21,054,384.00 23,123,424.00 

    รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 20,316,638.48 21,054,384.00 23,123,424.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,516,785.00 23,652,584.00 25,989,464.00 

    รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนนุให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 

23,516,785.00 23,6502,584.0
0 

25,989,464.00 

รวม 44,636,124.32 45,051,463.00 50,400,803.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 10,921,281.28 10,690,990.00 13,465,000.00 
    งบบุคลากร 12,544,530.00 14,345,240.00 15,666,940.00 
    งบด าเนินงาน 7,739,643.11 11,714,633.00 12,690,163.00 
    งบลงทุน 2,123,300.00 5,269,600.00 5,496,700.00 
    งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 15,000.00 20,000.00 
    งบเงินอุดหนุน 3,118,642.74 3,016,000.00 3,062,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 36,457,397.13 45,051,463.00 50,400,803.00 

รวม 36,457,397.13 45,051,463.00 50,400,803.00 
 

 
                         เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๔64 เพ่ือสมาชิก
สภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธ์  -(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายกเทศมนตรี   ได้จัดท าขึ้น  เป็น 3 ส่วน คือ 
    ส่วนที่ 1 ค าแถลงงบประมาณรายจ่าย 
    ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล  รายละเอียดประกอบแผนงาน 
    โครงการต่าง ๆผมขอมอบให้นักวิเคราะห์ฯเป็นผู้อ่านแผนงานโครงการ 
    ที่ได้ตั้งเอาไว้ในร่างเทศบัญญัติ ฯ และมอบหมายให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงระเบียบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประชุมร่างเทศบัญญัติต่อที่ประชุมต่อไป   

นายสะเปญ ทองสุขโข  -ขอเชิญปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายก่อนเลยครับ  
ประธานสภาฯ  

นางชนิตา  สอนบุญมี  -ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชุม ดังนี้  
ปลัดเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ.2543   
    หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ 

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย 
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน
เพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
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งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 
ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการ
พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ   ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2547   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่ หาก
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้  
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ข้อ63. ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านล่วงหน้าก่อนเข้าประชุมในวาระแรกล่วงหน้า
อย่าง น้อย 3 วัน แล้วนั้น และในวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แถลงหลักการและเหตุผล 
ต่อที่ประชุมสภาแล้ว ล าดับต่อไปก็ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯได้อ่าน  
แผนงาน/โครงการฯต่างๆของทุกส่วนทุกกองให้ทุกท่านเพ่ือเป็นการทบทวนจากที่ท่าน 
ได้ศึกษามาล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นจึง ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไปค่ะ  

นายสะเปญ ทองสุขโข  ตามท่ีปลัดเทศบาลได้อธิบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านไปแล้วทุกท่านคงเข้าใจดี 
ประธานสภาฯ แล้ว ก่อนจะใหเ้จ้าหน้าที่อ่านรายละเอียดแต่ละแผนงาน และให้สมาขิกได้อภิปราย ขอ

พักเบรก 5 นาที   

            พักเบรก  5  นาที  
     เริ่มประชุมต่อเวลา 10.20 นาฬิกา  

นายสะเปญ ทองสุขโข  ตอนนี้ก็อยู่ในระเบียบวาระที่ 3 เชิญเจ้าหน้าที่อ่านรายละเอียด แผนงาน/ 
ประธานสภาฯ โครงการฯ เริ่มจากแผนงานบริหารงานทั่วไป เชิญครับ 

นายวันชัย  แก้วอินทร์ อ่านแผนงาน/โครงการ ด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งมี 3 แผนงาน 
นักวิเคราะห์ฯ  ดังนี้         
 1.แผนงานบริหารทั่วไป  

2.แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ  
3.แผนงานบริหารงานการคลัง   
ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 
 

นายสะเปญ ทองสุขโข  เจ้าหน้าทีก่็ได้อ่านรายละเอียดด้านบริหารงานทั่วไป ครบทุกแผนงานแล้ว 
ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเชิญอภิปรายครับถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ อ่านแผนงานต่อไป

ได้ครับ   
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  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
นายวันชัย  แก้วอินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
 2.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าทีก่็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่  อ่านแผนงานต่อไปได้ครับ       

  แผนงานการศึกษา  
นายวันชัย แก้วอินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานการศึกษา ดังนี้  
นักวิเคราะห์ฯ 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา 
 2.งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา 
 ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าที่ก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่  อ่านแผนงานต่อไปได้ครับ       
 
  แผนงานสาธารณสุข  
  

นายวันชัย  แก้วอินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานสาธารณสุข ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ 1.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าทีก่็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ  
ประธานสภาฯ และเชิญทางผู้บริหารตอบข้ออภิปรายต่อครับ 

นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ แผนงานนี้ตามท่ีกระผมดูตัวเลขกลมๆไว้รู้สึกว่าจะเป็นตัวเลขที่ตั้งไว้สูงเกินไปหรือไม่ 
สมาชิกสภา เขตที่1 ครับ  

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ แผนงานด้านสาธารณสุขที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาว่าเป็นตัวเลขที่ตั้งไว้สูงนั้นผมขอให้ 
นายกเทศมนตรี ทางเจ้าหน้าที่ตอบข้ออภิปรายนี้ครับ 

นางสาวสุชาดา วิลัยธรรม ในส่วนของแผนงานนี้ ก็ตั้งเงินเดือนเจ้าหน้าที่เพ่ือรองรับการโอน(ย้าย)บรรจุแต่งตั้ง และ 
หัวหน้าส านักปลัด มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจและทั่วไป ซึ่งมี ต าแหน่ง คนงาน

ประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ และค่าจ้างแรงงานผู้ช่วยงาน
ป้องกันฯ (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน) จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายตามที่ได้เสนอต่อสภาคะ 

          แผนงานสังคมสงเคราะห์  

นายวันชัย  แก้วอินทร์ ต่อไปแผนงานสังคมสงเคราะห์ เพราะเป็น 
นักวิเคราะห์ฯ แผนงานต่อเนื่อง ดังนี้ 
     1.งานบริหารเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 
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นายสะเปญ ทองสุขโข  เจ้าหน้าทีก่็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ หากไม่มีใครอภิปรายขอเชิญเจ้าหน้าทีอ่่านรายละเอียดแผนงานต่อไปครับ 

แผนเคหะชุมชน  
นายวันชัย แก้วอินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานเคหะและชุมชน ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 2.งานก าจัดขยะและมูลฝอย 
 ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าทีก่็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ หากไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่อ่านรายละเอียดแผนงานต่อไปครับ 
 
  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
นายวันชัย แก้วอินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานเคหะและชุมชน ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ 1.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน 
 ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 
  
นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าที่ก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ หากไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่อ่านรายละเอียดแผนงานต่อไปครับ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
นายวันชัย  แก้วอินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และแผนงานการศึกษา 
นักวิเคราะห์ฯ ดังนี้ 
 1.งานกีฬาและนันทนาการ 
 2.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าที่ ก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ พร้อมเชิญผู้บริหารตอบข้อซักถามครับ 

นายแสงทอง  ไชยหงษา -โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประจ าปีของดีอ าเภอสร้างคอม  ผมเห็นว่าตั้ง 
ก านันต าบลบ้านโคก งบประมาณไว้น้อยเพราะทุกปีที่ตั้งไว้ก็ว่างบประมาณไม่เพียงพอ ผมเห็นว่าเป็นงานใหญ่

เป็นงานประจ าปีของอ าเภอเรา เป็นเกรียติเป็นหน้าเป็นตา ผมจึงฝากผ่านสภาไปยัง
ผู้บริหารหากสามารถเพ่ิมงบประมาณได้ผมก็อยากให้เพ่ิมอีกครับ 
-โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตั้งไว้งบประมาณก็เยอะมาก แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร หากว่า
เป็นการรักษาประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ของต าบลเราไว้ครับ   

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์  -โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประจ าปีของดีอ าเภอสร้างที่ท่านเห็นว่าตั้งงบประมาณไว้ 
นายกเทศมนตรี   น้อยนั้น ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าทางเทศบาลก็ท้อในการจัดงานเพราะมีหลายฝ่าย 
    ให้ความเห็นว่าไม่อยากจัดกิจกรรมนี้ หากเงินที่ตั้งไว้ 40,000 บาท ผมก็คิดว่ามันเยอะ  
    จึงตั้งไว้เท่าเดิมเหมือนปีที่ผ่านๆมาครับ 
    -ส่วนงานประเพณีบุญบั้งไฟเราตั้งไว้ 400,000 บาท ผมคิดว่าเป็นประเพณีท่ีส าคัญ 
    เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการอนุรักษ์ประเพณีโบราณ ของชาว 
    อีสานเรา และเจ้าหน้าที่ไว้คิดค านวณออกมาเป็นงบประมาณนี้จึงเสนอต่อสภาครับ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
นายวันชัย  แก้วอินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ 1.งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าที่ ก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ พร้อมเชิญผู้บริหารตอบข้อซักถามครับ 

นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์  -โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าพร้อมโดม งบประมาณ 500,000 บาท ไม่ทราบว่าทาง 
สมาชิกสภา เขตท่ี 1  ผู้บริหารได้สอบถามทางครูที่ดูแลเด็กแล้วว่าต้องการหรือยังครับอาจเป็นการเพ่ิม 
    ภาระหน้าที่ของครูหรือไม่ เพราะสระหน้าเทศบาลเราก็ใหญ่ก็ยังดูแลยากแล้ว จะมี 
    ปัญหากับเด็กหรือไม่  
    -โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต าบลบ้านโคกยกระดับปูพื้นกระเบื้องผมมีความเห็น 
    ว่าจากสภาพความจริงตอนนี้มีแค่แม่ค้าคนเดียวเจ้าเดียวที่มาขายของ หากเอา 
    งบประมาณไปทุ่มลงโครงการนี้ผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์น้อยเอาไปพัฒนาที่อย่างอ่ืนจะ 
    เกิดประโยชน์กว่า ผมว่าให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้มีคนมาขายของเยอะกว่านี้ก่อนครับ 
    -โครงการก่อสร้างโรงจอดรถตลาดสดเทศบาล  ผมก็มีความคิดเห็นกับโครงการปรับปรุง
    ตลาด หากมีแม่ค้ามาขายเยอะ ค่อยด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงก็ได้ ยกตัวอย่างตลาด 
    สดสร้างคอม เข้าก็ไม่ได้ปูกระเบื้องแต่มีพ่อค้าแม่ค้าเยอะมาก ขอฝากด้วยครับ 

นายแสงทอง ไชยหงษา  ตลาดเทศบาลเราผมก็พอทราบว่าเราใช้งบประมาณกับตลาดนี้เยอะมาก เกือบล้านแล้ว 
ก านันต าบลบ้านโคก  ผมเองก็เป็นแค่ผู้เข้าร่วมประชุมที่อยากจะแสดงความเห็น หากท าได้ก็เป็นผลดี ผมก็ 

คาดหวังว่าต าบลเราจะพัฒนาไปทางที่เจริญ มีเศรษฐกิจที่ดี หากท าได้ก็เกิดผลดี 

นายสมศักดิ์  ดวงภักดี  โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าพร้อมโดม ในแบบ ปร.5 เป็นของ ม.1 แต่ปร.4 เป็นของ 
สมาชิกสภา เขตท่ี1   ม.3 ไม่ทราบว่าท าเอกสารผิดหรือไม่ครับ 

นายวันชัย  หล้าคอม  ผมก็ไม่อยากให้สร้างสระว่ายน้ าครับเพราะเกรงว่าครูจะดูแลเด็กไม่ทั่วถึงหากเกิด 
สมาชิกสภา เขตท่ี 2  อันตรายขึ้นมาผมว่าไม่คุ้มแน่นอนครับ 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์  -โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าที่ท่านสมาชิกได้สอบถามว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กหรือไม่ 
นายกเทศมนตรี   การก่อสร้างเป็นสระแบบแปลนมาตรฐาน ในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วก็จะมีสระกันหมดแล้ว 
    ศูนย์ในต าบลเราเราอยู่แต่ละแห่งกระจัดกระจาย การที่มีสระว่ายน้ าเป็นการเตรียม
    ความพร้อมของเด็กปฐมวัย และครูมีความพร้อมไหมอยากได้สระว่ายน้ าหรือไม่นั้น ครู 
    คือผู้ปฏิบัติและต้องดูแลเด็กอยู่แล้ว คงไม่ใช้เรื่องที่ยากครับ  
    -โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ชุมชนเราเป็นหมู่บ้านต าบลเราก็น่าจะเตรียมความ 
    พร้อมไว้เพราะปัจจุบันพ้ืนตลาดเป็นพื้นปูนที่ไม่ได้ฉาบหรือปูพื้น มีฝุ่นฟุ้งกระจาย ไม่ 
    สะอาด ผมจึงอยากจะเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมรองรับ หากสถานที่พร้อมพ่อค้า 
    แม่ค้าเห็นสถานที่เหมาะสมก็อยากเข้ามาจับจองขาย 

 
แผนงานการเกษตร 

นายวันชัย แก้วอินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานการเกษตร ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ 1.งานสงเสริมการเกษตร                                                                    
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2.งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าทีก่็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ พร้อมขอเชิญผู้บริหารตอบข้อซักถามครับ  

นายบรรเลง  ภูทัด สอบถามครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จัดซื้อจ านวน 1 เครื่อง ผมคิด 
เลขานุการสภา ว่าตั้งจัดซื้อน้อยไปครับอยากให้จัดซื้อ 2-3 เครื่องเพราะพ้ืนที่เราเป็นพื้นที่กว้างและเรา

ก็มีแค่ตัวเดียวก็ไม่พอใช้ บางที่เครื่องเสียก็ไม่สามารถใช้ได้ จึงอยากให้มีหลายเครื่องเพ่ือ
ส ารองไว้ครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าที่ ก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ หากไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่อ่านรายละเอียดแผนงานต่อไปครับ   
 
  แผนงานงบกลาง 
นายวันชัย แก้วอินทร์ อ่านรายละเอียดแผนงานงบกลาง ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ 1.งบกลาง  
 ผมก็ได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าทีก่็ได้อ่านรายละเอียดแล้วมีท่านใดจะอภิปรายในแผนงานนี้เชิญครับ 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผมขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ  
 เราก็ได้แสดงความคิดเห็นมาพอสมควรแล้ว ขั้นรับหลักการ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบผมขอมติที่ประชุม 
ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบรับหลักการ  จ านวน      9      เสียง 
    -ไม่เห็นชอบรับหลักการ  จ านวน      1      เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน      ๑      เสียง 

 
นายสะเปญ ทองสุขโข เวลาก็ได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญพัก 
ประธานสภาฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และช่วงเวลา 13.30 น. ขอเชิญทุกท่านเข้าห้อง 
 ประชุมต่อโดยพร้อมเพียงกัน 

 พักรับประทานอาหาร เวลา 12.25 น. 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.25 น. 

 

    3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายสะเปญ ทองสุขโข -ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย 
ประธานสภาฯ ต่อที่ประชุมทราบด้วย ครับ     

นางชนิตา  สอนบุญมี        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น หมวด 8  
ปลัดเทศบาล   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  
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    สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
    เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา 

ท้องถิ่น(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  และข้อ ข้อ ๑๐๗  ภายใต้บังคับ 
ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
 กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้
น าวิธีการเลือกตาม ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 จากระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงอยากสอบถามความเห็นต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ
จ านวนเท่าใด และจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแปรญัตติ อย่างไร  เชิญทาง
ประธานสภาหารือ ที่ประชุมคะ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเบื้องต้นแล้ว การแต่งตั้งคณะกรรมการมี 2 ประเภท คือ 
ประธานสภา  กรรมการสามัญแปรญัตติ และ กรรมการวิสามัญแปรญัตติ โดยมีคนนอกร่วมเป็น 

  คณะกรรมการ 1ใน 4 ของสมาชิกสภาท้องถิ่น แต่โดยแต่งตั้งได้ 3-7 คน  
  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ว่าจะใช้คณะกรรมการสามัญ หรือ กรรมการวิสามัญ 
  และใช้กี่คนครับ 

นายสมศักดิ์  ดวงภักดี  ผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ จ านวน 5 คน ครับ 
สมาชิกสภา เขตท่ี 1 

นายสะเปญ ทองสุขโข  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับหากไม่มีแล้วผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา  ท่านใดเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการสามัญแปรญัตติ จ านวน 5 คน กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ จ านวนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการสามัญแปรญัตติเพ่ือให้เป็นตามระเบียบ  
ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมผู้รับรองครับ 

นายหนูพิน  พลดอน  ผมขอเสนอคุณประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
รองประธานสภา   
นายสมศักดิ์ ดวงภักดี  ผมขอรับรองคนที่  ๑ ครับ 
สมาชิกสภา เขต 1 
นายวันชัย  หล้าคอม  ผมขอรับรองคนที่  ๒ ครับ 
สมาชิกสภา เขต 2  

นายบรรเลง ภูทัด    ผมขอเสนอนายหนูพิน  พลดอน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
สมาชิกสภา เขต 2 

นางวันเพ็ญ  แก่นท้าว  ดิฉันขอรับรองคนที่  ๑ ค่ะ 
สมาชิกสภา เขต ๑ 

นางจิตรา  ศรีสร้างคอม  ดิฉันขอรับรองคนที่  ๒  ค่ะ 
สมาชิกสภา เขต 1 
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นายสมศักดิ์  ดวงภักดี  ผมขอเสนอนายบรรเลง ภูทัด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
สมาชิกสภา เขต 1 
นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์  ผมขอรับรองคนที่  ๑ ครับ 
สมาชิกสภา เขต 1 

นายเด็ด  จันทะปัญญา    ผมขอรับรองคนที่  ๒ ครับ 
สมาชิกสภา เขต 2 
  

นายวันชัย  หล้าคอม  ผมขอเสนอนายมนตรี  โพธิ์ทิพย์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4 
สมาชิกสภา เขต 2  

นายชัยวัฒน์  เประกันยา  ผมขอรับรองคนที่  ๑ ครับ 
สมาชิกสภา เขต 1 

นางจิตรา  ศรีสร้างคอม  ดิฉันขอรับรองคนที่  ๒ ค่ะ 
สมาชิกสภา เขต 1 
  

นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์   ผมขอเสนอนายเด็ด   จันทะปัญญา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
สมาชิกสภา เขต 1 

นายสมศักดิ์  ดวงภักดี   ผมขอรับรองคนที่  ๑ ครับ  
สมาชิกสภา เขต 1 

นางจิตรา ศรีสร้างคอม   ดิฉันขอรับรองคนที่  ๒ ค่ะ 
สมาชิกสภา เขต 1 
 

นายสะเปญ ทองสุขโข  ได้คณะกรรมการสามัญแปรญัตติชุดใหม่ทั้งหมด  5 ท่าน โดยให้แต่งตั้งกันเองว่าจะ 
ประธานสภาฯ  แต่งตั้งให้ใครเป็น ประธาน เป็นเลขาฯ ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบกฎหมาย 

เพ่ิมเติม 
   

นางชนิตา  สอนบุญมี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ปลัดเทศบาล  ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด 
  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น 
  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ 
  ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
  แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
  รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อสภา 

  ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน 
  หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
  นั้นเป็นประการใด   
  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ 
  ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน 
  ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   
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-ขอเชิญท่านประธานหารือว่าจะก าหนดวันเสนอค าแปรญัตติ   เวลา สถานที่ ไหน
อย่างไร ในทีป่ระชุมได้เลยค่ะ  

นายสมศักดิ์  ดวงภักดี  ผมขอเสนอให้ก าหนดยื่นแบบเสนอค าแปรญัตติในวันที่ 14 /17/ 18 สิงหาคม 2563 
สมาชิกสภา เขต 1  เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยใช้สถานที่ห้องประชุมกิจการสภา เป็นสถานที่รับค าแปร  ครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  สอบถามมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม   ก าหนดให้สามารถยื่นแบบเสนอค าแปรญัตติได้วันที่ 14/17/18 สิงหาคม 2563 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

นายบรรเลง ภูทัด  ผมขอเสนอให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5 ท่าน ไดม้าประชุม 
เลขานุการสภา เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ สามัญแปรญัตติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 

2563 และเตรียมความพร้อมที่จะรับค าแปรญัตติ ในวันที่ 14 ,17-18 สิงหาคม 
2563  เวลา 08.30 -16.30 ห้องประชุมสภาเทศบาล แห่งนี้ครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  สอบถามคณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  หากไม่มีเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา   ขอให้สมาชิกสภาผู้ที่จะแปรญัตติศึกษารายละเอียด และมายื่นญัตติตามวันและเวลาที่ 
    ก าหนดด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็ได้พิจารณารับ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 วาระแรก (ข้ันรับหลักการ) พร้อม ทั้งได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยไปแล้ว ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญพัก
เบรก 10 นาที ครับ  
พักเบรก10 นาท ี

    -เร่ิมประชุมต่อ เวลา 15.30 น. 

นายสะเปญ ทองสุขโข  ระเบียบวาระต่อไป ข้อ 3.3 พิจารณาเห็นชอบให้ส านักสงฆ์ธรรมสถานกองกูล เป็นวัด 
ประธานสภา   ขอเชิญชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

นายทองคูณ  แสนเทพ  ผมขอชี้แจงรายละเอียดส านักสงฆ์ธรรมสถานกองกูล  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเดื่อ ม.4  
รองนายกฯ   มีเนื้อที่  36 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา  
    ทางทิศเหนือ    ติดทางสาธารณประโยชน์ 

    ทางทิศใต้  ติดที่ที่มีผู้ครอบครอง 

    ทางทิศตะวันออก ติดที่ที่มีผู้ครอบครอง 

    ทางทิศตะวันตก  ติดทางสาธารณประโยชน์ 

    ปัจจุบันส านักสงฆ์ มีสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 

    1.กุฏิวัด  จ านวน  8 หลัง 

    2.อุโบสถชั่วคราว  จ านวน   1 หลัง 

    3.ศาลาการเปรียญ  จ านวน   1 หลัง 

    4.ห้องน้ าสาธารณะ  จ านวน  5  ห้อง 

    5.เงินสด จ าวน  100,000 บาท     
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รวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 5,000,000 บาท มีพระสงฆ์จ าพรรษา 
จ านวน 3 รูป  โดยมีพระอาจารย์ สุดใด สุทจิตโธ รักษาการเจ้าอาวาส  ในวันนี้ทาง
หมู่บ้านมีความประสงค์จะจดขึ้นทะเบียน ส านักสงฆ์ธรรมสถานกองกูล ต่อส านัก
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เป็นวัดที่ถูกต้อง โดยจะใช้ชื้อว่า วัดป่ากองกูลบ้านดอนเดื่อ โดย
ขั้นตอนการยื่นต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้าน และผ่านมติที่ประชุมสภาท้องถิ่นก่อน 
ดังนั้นจึงยื่นต่อที่ประชุมสภา เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และน าเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของส านักพระพุทธศาสนา ต่อไป ครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  ท่านรองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด อยากจะ 
ประธานสภา   สอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ ให้ส านักสงฆ์ 
    ธรรมสถานกองกูล เป็นวัด ที่ถูกต้องกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบ   จ านวน      10   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ   จ านวน      -       เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน      ๑      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 

นายสะเปญ ทองสุขโข ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบหรือไม่ครับใน 
ประธานสภา วาระนี้ถ้ามีขอเชิญครับ   

นายวันชัย  หล้าคอม สอบถามโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยซีดี ม.5 เห็นผู้รับเหมาได้น าหินมากองไว้แล้ว 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ ฝนตกตอนนี้น้ าเซาะกองหินหายไปบางส่วนแล้ว ไม่ทราบว่าจะ

ด าเนินการให้ตอนไหนครับ 

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ สอบถามว่าไฟฟ้าส่องสว่างผมได้ยื่นเรื่องในการซ่อมไว้นานแล้วยังไม่เห็นไปด าเนินการไม่ 
สมาชิกสภา เขตที่1  ทราบว่าติดขัดอะไรครับเพราะไฟฟ้าแถวบ้านดอนเดื่อตอนนี้เสียหลายจุดแล้วอยากให้

เร่งด าเนินการให้ด้วยครับ 

นายสมศักดิ์ ดวงภักดี งบซ่อมแซมไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีงบประมาณเหลืออยู่บ้างหรือไม่ครับ เพราะตอนนี้ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 เส้นทางบ้านดอนเดื่อ-ดอนบาก ถนนช ารุดมากสัญจรไปมาล าบากผมอยากให้น างบมา

ซ่อมแซมน าคอนกรีตมาปะพอสัญจรไปมาได้ฝากทางผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ผมขอแจ้งเรื่องค่าไฟฟ้าศูนย์เทคโนโลยี (ผักกางมุ้ง) ค่าไฟฟ้าการผลิตปุ๋ยชีวภาพไม่ทราบ 
รองประธานสภา ว่าด าเนินการเบิกจ่ายให้ไปถึงไหนแล้วครับ  

นายสะเปญ ทองสุขโข  ขอเชิญผู้บริหารตอบข้อซักถาม ครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ -  โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยซีดี ที่สะพานช ารุด ก็ใช้งบกลางในการซ่อมแซม  
นายกเทศมนตรี ขอบคุณพ่ีน้องชาวบ้านนาน้ าชุ่มที่ได้ยื่นเรื่องมายังเทศบาล เหตุผลที่ล่าช้า 

ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐรายย่อยค่อยข้างมีน้อย หรือ ไม่มีเลย  ก็อยู่
ระหว่างด าเนินการอยู่ครับ 
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 -  การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเป็นที่เข้าใจกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจท าให้การ
ซ่อมแซมไฟฟ้าล่าช้าไปบ้าง อีกท้ังพ้ืนที่เราเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่พื้นที่กว้างหากมีซ่อมแซม
แถวไหน ก็ต้องรวบรวมเอกค าร้องที่ยื่นเพ่ือออกไปครั้งเดียว  ส่วนการติดตั้งใหม่ต้องดู
ความเหมาะสมและความจ าเป็นว่าพ้ืนที่ที่จะออกไปติดตั้งมีครัวเรือน มีบ้านคนเท่าไร่ 
เพราะเราไม่มีมิเตอร์ไฟเราติดตั้งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ผมก็อยากจะให้ความ
สะดวกสบายกับชาวบ้าน แต่เราจะมีความผิดที่เอาไฟฟ้ามาใช้ ช่างไฟก็ออกซ่อมแซมทุก
วันเพราะมีรายงานการซ่อมตลอด เอาไว้ประชุมคราวต่อไปผมจะถ่ายเอกสารให้ทางสภา
ดูนะครับ เพราะการซ่อมแซมไฟฟ้าผมเห็นว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากครับ 

 - ในส่วนของงบซ่อมแซมใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ งบประมาณก็หมดแล้วครับ หากจะ
ซ่อมแซมลงคอนกรีตก็พอจะท าได้อยู่ แต่เส้นนี้ตอนนี้ก าลังสรรหาผู้รับจ้างเพราะเป็น e-
bidding  

 -ในส่วนค่าไฟฟ้าของผักกางมุ้งผมขออภัยท่านจริงจะเร่งด าเนินการให้ครับ 

นางสาวอุไลวรรณ ศรีอัคราช กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วม 
ผอ.กองคลัง   ประชุมทุกท่าน ดิฉันขอรายงานสถานทางคลังตอนนี้กองคลังได้กันเงินไว้ในส่วนของ 
    รายจ่ายประจ าซึ่งระยะเวลาที่เหลืออยู่ 2 เดือน ที่จะจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 6 ล้านบาท
    ในส่วนของงบซ่อมแซมขอไปดูอีกรอบก่อนนะคะ ว่าจะเหลือหรือเปล่า การคาดคะเนว่า 
    อีก 2 เดือน งบที่เข้ามามี 8 รายการ ซึ่งก็เป็นแค่การคาดคะเนไว้ค่ะ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืนๆจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา   ณ ตอนนี้ เป็นเวลา 16.30 นาฬิกาแล้ว เราก็ได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาอัน
    สมควรแล้วหากไม่มีแล้ว ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุม เวลา 16.๓๐ น.      
 
        

                      ลงชื่อ                                       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายบรรเลง  ภูทัด) 

          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๒ 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 

 
 

                               ลงชื่อ                                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นายสะเปญ  ทองสุขโข) 

   ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ตรวจรายงานการประชุมเทศบาลต าบลบ้านโคก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 1 วันที่  11  สิงหาคม  ๒๕63 และขอรับรองว่าถูกต้องตามการด าเนินการ
ประชุมดังกล่าวทุกประการ 
 
 

   ลงชื่อ                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายชัยวัฒน์   เประกันยา) 
                                            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๑ 
 
 
  

      ลงชื่อ                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางวันเพ็ญ  แก่นท้าว) 
                                            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๑ 
 

 
                ลงชื่อ                                     กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                      (นายสมศักดิ์   ดวงภักดี) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๑ 

 


